



ที่ ศศ ๐๑๐๐.๔/๓๖๓๔

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓) กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/๑๐๐๙๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่ ๒๑ ที่ นร ๐๕๐๗/๑๖๖๔๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓ ที่ นร ๐๕๐๗/๒๐๔๓๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีคำสั่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม และต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือเร่งรัดพิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำสรุปข้อคิดเห็นและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับประเด็นข้อเสนอทั้ง ๕ ด้าน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางและความเหมาะสมของรายงานที่หลากหลายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

๑. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นวาระสำคัญและเร่งด่วน โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในเชิงป้องกัน ลดผลกระทบ ให้คำปรึกษา และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามในทุกมิติ ผลักดันให้เกิดกลไกการกำกับติดตามอย่างจริงจัง และให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

/๒. ส่งเสริม ...

๒. ส่งเสริมให้มีชุดการเรียนรู้ในการป้องกันและลดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์แบบองค์รวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงให้มีการสร้างความตระหนักเรื่องการพนันออนไลน์ทั้งในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวัน

๓. สนับสนุนให้มีเครือข่ายในการประสานงานและเฝ้าระวังในการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประสานงาน แจ้งเบาะแส และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ

๔. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น โดยเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรพัฒนากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองไม่ให้เยาวชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันและพนันออนไลน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวง
กองป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ ๑ ๒๑๔๑ ๖๙๗๐
โทรสาร ๑ ๒๑๔๓ ๘๐๓๔